
1

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น 

ทั้งนี้ สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำา ข้อมูลไปใช้

ไม่ว่าโดยทางใด

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิฐการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี / von Herr Thanit Hirungitrungsri

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 

Hirungitrungsri Für die Berliner Gerichte und Notare ermächtigter Übersetzer der thailändischen Sprache

รายงานโดยนาย ธนิต หิรัญกิจรังษี นักแปลและล่ามภาษาไทย ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบอำานาจจากศาลเยอรมัน / von Herr Thanit 
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ข่าวเด่นประจำาสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

  7 สิงหาคม 2563

ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

สินค้าจากกัญชา Made in Germany 

  นักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ และทนายความ 

ทั้ง 3 คน เป็นกำาลังหลักของ Start up เยอรมัน

หนึ่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา

เพื่อใช้ทางการแพทย์ได้ โดยบริษัท ที่นาย Adrian 

Fischer นาย Cornelius Mauer และนาย 

Constantin von der Groeben ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นในกรุงเบอร์ลิน ในปี 2017 มีชื่อว่า Demecan โดย

บริษัทวางแผนที่จะส่งดอกกัญชาที่ปลูกขึ้นเอง ในรัฐ Sachsen เพื่อใช้ทางการแพทย์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 

ของปี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามการประกวดราคา ที่สถาบันหลักด้านสินค้าเวชภัณฑ์ยา และสินค้าทางการ

แพทย์ (BfArM - Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) ได้ระบุไว้ โดย BfArM 

ได้ประกาศการประกวดราคาจำานวน 13 รายการ และบริษัท Demecan ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานได้

จำานวน 3 รายการ โดยการประกวดราคาที่เหลือ บริษัท Aurora และ Aphria จากประเทศแคนนาดา 

สามารถชนะได้ไป บริษัทละ 5 รายการ โดย นักเศรษฐศาสตร์ ในทีมนาย Cornelius Mauer กล่าวว่า 

“เราต้องการที่จะร่วมกันสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่าง สร้างบริษัทที่จะสามารถมาเพิ่มมูลค่าให้กับสังคม ต่อ

ไปได้” โดยบริษัทต้องการที่จะสนับสนุนในด้าน เศรษฐกิจ การแพทย์ และทางกฎหมาย ไปพร้อมๆ 

กัน และกล่าวต่อว่า “ทั้ง 3 หัวข้อ เป็นสิ่งที่มีในกัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์” โดยทั้ง 3 ผู้ก่อตั้ง บริษัท 

Demecan ได้รู้จักกัน ในระหว่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเมือง Köln หลังจากนั้น ต่างคนก็แยกย้าย

ไปทำางานในสายงานที่ถนัด โดยนาย Constantin von der Groeben (35 ปี) ก็ไปทำางานด้านกฎหมาย 

นาย Adrian Fischer (36 ปี) ก็ไปเป็นแพทย์ และทั้ง 3 คน ยังจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก พร้อม

ทั้งสร้างสมประสบการณ์ในต่างประเทศ มาแล้วอีกด้วย ซึ่งหลักจากที่มีการพูดถึงการใช้กัญชาทางการ

แพทย์มากขึ้น จึงจุดประกายให้ทั้ง 3 ร่วมกันจัดตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ขึ้นมา หลังจากที่มีการอนุญาตให้ใช้

กัญชาทางการแพทย์ได้ในปี 2017 โดยหลังจากนั้น BfArM ก็ออกมาประกาศการประกวดราคา ด้านการ
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ว่า “แม้ว่า จริงๆ แล้ว เราได้ก่อตั้งบริษัทของเราขึ้นมา เพื่อที่จะปลูกกัญชาในประเทศเยอรมนี เป็นหลัก 

แต่หลังจากกระบวนการในการดำาเนินการครั้งแรก ที่ถูกระงับไป ทำาให้ต้องหาทางเตรียมรับมือกับปัญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้น และปรับตัวมาเป็นผู้นำาเข้าด้วย โดยใช้ความรู้ที่มีให้เป็นประโยชน์ในการจัดการ ไม่ให้

กัญชาเพื่อการรักษา ต้องขาดตลาดแบบฉับพลัน” โดยในการเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมประมูลงานครั้งที่ผ่าน

มา ทำาให้บริษัท Demecan ต้องสื่อสารกับบริษัทผู้จำาหน่ายกัญชาอื่นๆ อย่างเช่นบริษัท Wayland จาก

ประเทศแคนนาดา โดยนาย von der Groeben กล่าวต่อว่า “โดยบริษัท Wayland เป็นบริษัทที่มีใบ

อนุญาตที่จำาเป็นของสหภาพยุโรป ให้สามารถปลูกกัญชาเพื่อการรักษาในยุโรป เรียบร้อยแล้ว โดยเราได้

ใช้ประสบการณ์ที่ได้จาก Wayland มาเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นเรื่องขอประมูลงาน ขนาดว่า วางแผนที่จะ

ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมกันเลยทีเดียว แต่ก็ต้องพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อน เพราะยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเวลา

นี้”

 ในเวลานี้ บริษัท Demecan ไม่มีปัญหาด้านทุน ที่จะนำามาสร้างโรงปลูกกัญชาบนพื้นที่ที่อดีต

เป็นโรงฆ่าสัตว์ ในเมือง Ebersberg ใกล้ๆ Dresden โดยในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และผู้ร่วม

ก่อตั้งโรงเบียร์ Krombacher นาย Bernhard Schadeberg ได้ร่วมลงทุนกับ Demecan ถึง 3.5 ล้าน

ยูโร และบริษัทร่วมลงทุน Btov Partners ก็ลงทุนในจำานวนที่เท่ากันกับบริษัท โดย หุ้นส่วนของ Btov 

Partners นาง Jennifer Phan กล่าวว่า “บริษัท Demecan เข้ามาบุกตลาดที่ถูก ในช่วงเวลาที่เหมาะ

สม” โดยเยอรมนีในวันนี้ เป็นตลาดกัญชาเพื่อการรักษา ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และมีแนว

โน้มที่จะขยายตัวขึ้นไปอีก นาง Phan กล่าวต่อว่า “เราเชื่อในตัว Demecan ที่ได้เปรียบด้าน First-

Mover ในตลาด ที่มีการควบคุมเข้ม โดยเฉพาะการที่บริษัทจากเยอรมนี เพียงเจ้าเดียว ที่สามารถผลิต 

และจำาหน่ายในตลาดยุโรปได้” จากข้อมูลของบริษัทประกันสุขภาพแห่งรัฐ แสดงว่า ปริมาณการสั่งยาที่

ผลิตจากดอกกัญชาแบบเข้มข้น และยาที่เกี่ยวข้องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวขึ้นถึงเท่าตัว จาก

เดิมที่มีการสั่ง 36,000 ครั้งในช่วง ไตรมาสแรกปี 2018 เป็น 78,200 ครั้ง ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2020 

โดยยอดจำาหน่ายในไตรมาสแรกปี 2020 อยู่ที่ 39 ล้านยูโร โดยบริษัท Demecan ได้รับมอบหมายจาก 

BfArM ให้ผลิตดอกกัญชาขั้นต่ำาจำานวน 2,400 กิโลกรัมภายในช่วงเวลา 4 ปีข้างหน้า และต่อคำาถามถึง

อนุญาตให้ปลูกกัญชาในเยอรมนี ได้ 

 บริษัท Demecan ที่พึ่งก่อตั้งมาหมาดๆ 

จึงเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าว แม้ว่าการประกวด

ราคาครั้งแรก จะถูกระงับไว้เพราะมีการฟ้องร้อง

กันขึ้น แต่บริษัทก็ไม่ย่อท้อ และร่วมประมูลอีก

ครั้ง ในช่วงกลางปี 2018 ในเวลาเดียวกัน บริษัท 

ก็ยังได้รับใบอนุญาตให้นำาเข้ากัญชาจากต่างชาติ 

มาแล้วด้วย โดยนาย von der Groeben กล่าว
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เวลานี้ ความต้องการยังมีความคงที่ และนอกจากการผลิตเองในประเทศแล้ว ก็คงต้องพึ่งพาการนำาเข้า

ด้วยอีกทาง เช่นกัน”
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การใช้งานกัญชาเพื่อความรื่นเริง นั้น ในเวลานี้ 

บริษัท Demecan ยังไม่ต้องการที่จะบุกตลาดดัง

กล่าว นาย Adrian Fischer ซึ่งเป็นแพทย์ ใน 3 

ผู้ร่วมก่อตั้ง กล่าวว่า “ในเวลานี้ เราให้ความสำาคัญ

กับการผลิต และการนำาเข้ากัญชา เพื่อการรักษา 

เท่านั้น เพื่อที่จะไม่ให้สินค้าขาดแคลนในกลุ่มผู้

ป่วยที่ต้องการใช้งานกัญชาในการรักษาก่อน ใน


